



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงานและวิชาการ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓

ที่ กษ ๐๙๐๕/ว ๕๐๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๓๙

เรียน ตามรายชื่อที่แนบ

ตามที่ท่านได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (IRRISTAT)” รุ่นที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ชั้น ๓ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร นั้น

กองแผนงานและวิชาการได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายชื่อนามที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งยืนยันว่าสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ศษี ล้อมเล็ก

(นางสาวฉวี ล้อมเล็ก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ(IRRISTAT) รุ่นที่ ๓๙
 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
 ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	น.ส.รัศมี สิมมา	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๒	น.ส.ปวีณา เกษมสินธุ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๓	น.ส.พรทิพย์ จันทรบุตร์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๔	น.ส.นันทนา ไชยวงศ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
๕	น.ส.จุฑามาส พักทองพรรณ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
๖	น.ส.อัจฉราพร ศรีจุฑานุ	นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๗	น.ส.สุพี วนศิริกุล	นักวิชาการโรคพืชชำนาญการ	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
๘	นางริสา รัตนชัย	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
๙	นายวานิช คำพานิช	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๐	นายวัชร สังก์ทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๑	น.ส.พรรณนิภา เป็ชัยศรี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๒	น.ส.อัจฉริยา นิจจรัลกุล	นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ	สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
๑๓	น.ส.วณิชญา ฉิมนาค	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒
๑๔	น.ส.ศิลดา ประนาโส	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓
๑๕	น.ส.อัญชลี ม่านทอง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๑๖	นายวีรกรณ์ แสงไสย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
๑๗	นายวรกานต์ ยอดชมภู	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
๑๘	น.ส.ธนาวดี คำชู	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
๑๙	น.ส.กุสุมา รอดแผ้วพาล	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
๒๐	น.ส.การิตา จงเจือกกลาง	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
๒๑	นายสมคิด พันธุ์ดี	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
๒๒	น.ส.ปิยวรรณ ปิงชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
๒๓	น.ส.ศิริภรณ์ จรินทร์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
๒๔	น.ส.พรนิภา ถาโน	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
๒๕	น.ส.รัชณี ศิริยาน	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
๒๖	นายวีรยุทธ ดัดตนรัมย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
๒๗	น.ส.อรทัย ธัญชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
๒๘	น.ส.อรวรรณ แก้วรักษา	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
๒๙	ว่าที่ ร.ต.พรเทพ อีระวัฒนพงศ์	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
๓๐	น.ส.พรอนันต์ แข็งขันธ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
๓๑	นางศิริลักษณ์ อินทวงค์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
๓๒	น.ส.บุญยาพร ภาคภูมิ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
๓๓	น.ส.ดาวรรณ สนคง	นักวิชาการเกษตร	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ(IRRISTAT) รุ่นที่ ๓๙
 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร
 ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๓๔	น.ส.สุพิชญ์สินี ศรีกุล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
๓๕	น.ส.ปยุตา สลับศรี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
๓๖	นางสุภาพร สุขโต	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
๓๗	น.ส.นัทธชลันทร ฐานกาญจน์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี
๓๘	น.ส.ภควรรณ เชื้อนเพชร	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
๓๙	นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
๔๐	นายฉัตรชวิน ดาวใหญ่	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
๔๑	นายดิเรก พรหมเกษ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน
๔๒	น.ส.จิราพรรณ สุขชิต	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
๔๓	น.ส.ณอร์ชด์พัชร เขียววิชัย	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี

หมายเหตุ

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโปรดแจ้งยืนยันว่าสามารถเข้ารับการฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๖๕๑๓ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องนำคอมพิวเตอร์ Note Book มาเพื่อใช้ในการอบรม
- ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม เข้ากลุ่ม LINE "IRRISTAT รุ่น ๓๙" เพื่อรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

